



สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 1 เมษายน 2562

หอการค้าแห่ง'สัญญาภาคการเมือง'จุดเศรษฐกิจ

ธุรกิจจี้รัฐอย่า'เกียร์ว่าง'

นายกสิทธิ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในช่วง 2 เดือนที่ยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่มาบริหารประเทศถือเป็นช่วงสัญญาภาค ซึ่งเอกชนกังวลเพราะอาจทำให้การบริหารประเทศชะงักงันถึงแม้ว่ารัฐบาลปัจจุบันจะมีอำนาจเต็มในการบริหาร แต่ไม่ควรปล่อยให้มือช่องว่างหรือเป็นสัญญาภาค ทั้งนี้ หลังจากที่ได้คณะกรรมการ การเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผล นับคะแนนไม่เป็นทางการแล้วจะใช้เวลาพอสมควรก่อนจะตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ซึ่งเอกชนไม่ต้องการเห็นเกียร์ว่าง "รัฐบาลนี้ยังเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มก็ต้องบริหารประเทศต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ไม่อยากให้ชะงักเพราะจะกระทบภาคธุรกิจกระทบต่อความเชื่อมั่น ดังนั้นสิ่งไหนที่รัฐบาลปัจจุบันทำได้ก็ต้องทำไม่ควรจะหยุด เพราะประเทศหยุดไม่ได้ ส่วนนโยบายใหญ่มีผลในวงกว้างอาจหยุดรอให้รัฐบาลใหม่มาทำ" นายกสิทธิ์ ย้ำ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ผวาการเมืองป่วน เอกชนเบรกลงทุน

นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า เอกชนห่วงช่วงสัญญาภาคทางการเมือง หากการจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ 3 เดือนนับจากนี้คงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เพื่อตั้งรับกับช่วงสัญญาภาคทางการเมืองในวันที่ 2 เมษายนนี้ ทางคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยชุดใหม่ จะได้มีการประชุมกันเป็นนัดแรกการประชุมครั้งนี้ส่วนหนึ่งคงได้มีการหารือกันถึงทิศทางการสถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ภาคเอกชนจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ยัง เดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่สะดุดท่ามกลางปัจจัยทางการเมืองของไทยที่ยังไม่มีความชัดเจน และเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลง และข้อกังวลคือนักลงทุนต่างชาติที่กำลังจับตาดูทางการเมืองของไทย อยู่ว่าจะเป็นอย่างไ หากไม่มั่นใจก็มีความเสี่ยงไปลงทุนประเทศอื่น เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

'หอการค้า-สอท.'ซงลุยต่ออีอีซี

นายปรัชญา สมะลาภา ประธานกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หอการค้าไทย กล่าวว่า รัฐบาลใหม่ควรเดินหน้าอีอีซีต่อเพราะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งมี อีกหลายส่วนที่ต้องดำเนินการต่อ เพราะหลายเรื่องยังเป็นประเด็นและไม่เดินหน้า เช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน โดยบางโครงการเปิดประมูลแล้วแต่ยังติดขัดด้านการเจรจา เช่น รถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาขนส่งสาธารณะหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูง โดยปัจจุบันเมื่อลงเครื่องบินที่สนามบินอู่ตะเภาจะเดินทางเข้าเมืองแต่ไม่มีรถสาธารณะ ซึ่งรถสาธารณะต้องเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ตอบสนองผู้ที่มีรายได้น้อย ค่าบริการจึงต่ำส่งผลให้การบริการ ไม่มีคุณภาพ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

เอกชนปรามการเมือง อย่ารีงโมเมนตัมเศรษฐกิจ

สแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) กล่าวว่า โมเมนตัมเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นเป็นลำดับโดยปีที่ผ่านมา GDP เติบโต 4.2% ปีนี้คาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 3.9% ภาคการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่องปีนี้จะคาดว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 40 ล้านคน รวมไปถึงผลสำรวจนักลงทุนต่างชาติล่าสุดพบว่ายังคงเตรียมแผนการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ ดังนั้นแม้ว่า หลังเลือกตั้ง ก่อนจะมีรัฐบาลใหม่จะเป็นช่วงสัญญาภาคทางการเมือง ก็ได้แต่หวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่มีความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการสานต่อโครงการลงทุนเดิมที่ตั้งใจรอไว้แล้ว ให้เป็น"แรงส่ง" สำคัญในการผลักดันการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเศรษฐกิจไทย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ